

Số: /TNMT-MT  
V/v phản hồi Công văn số 170/CTTĐT  
Ngày 02/11/2023 của BBT công TTĐT

Krông Bông, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Công thông tin điện tử huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 170/CTTĐT ngày 02/11/2023 của Ban biên tập công thông tin điện tử V/v chuyển ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân Phan Minh Phước (TTĐT).

Qua xem xét nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân và kết quả kiểm tra, xác minh, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trả lời như sau:

1. Việc ông Phan Minh Phước phản ánh cơ quan nhận đơn kiến nghị của ông không có bất cứ động thái nào hay bất cứ thông tin phản hồi nào:

Ngày 26/6/2023 phòng Tài nguyên và Môi trường nhận được đơn kiến nghị ghi ngày 20/6/2023 của ông Phan Minh Phước, ngày 26/6/2023 phòng Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 166/TNMT-MT ngày 26/6/2023 gửi UBND thị trấn đề nghị giải quyết phản ánh của công dân về ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngày 27/7/2023 thị trấn đã mời hộ ông Ti xuống làm việc và yêu cầu ông Ti có biện pháp khắc phục xử lý chất thải hạn chế ảnh hưởng đến môi trường. Ngày 28/7/2023, UBND thị trấn đã có giấy mời đại diện hộ ông Phước đến UBND thị trấn để thông báo kết quả làm việc. Tuy nhiên, hộ ông Phước không tham gia làm việc theo nội dung giấy mời. Vì vậy, việc ông Phước phản ánh cơ quan nhận đơn không có bất cứ động thái nào hay bất cứ thông tin phản hồi nào là không chính xác (có các văn bản kèm theo).

2. Kết quả kiểm tra hiện trạng tại hộ Trần Văn Ti:

Hộ ông Trần Văn Ti sản xuất com cháy với quy mô trung bình khoảng 160 kg sản phẩm/ngày. Thời gian hoạt động từ 6 giờ đến 18 giờ trong ngày, hoạt động không liên tục, khoảng 3 ngày/tuần.

Hiện hộ có 02 lò đang hoạt động, có 08 chảo chiên. Bụi phát sinh từ lò đốt được cơ sở thu gom qua ống khói cao khoảng 6m và thải ra môi trường. Hơi nóng, khí thải phát sinh từ các chảo chiên dần chưa có biện pháp xử lý.

Đối với tro bụi phát sinh từ hoạt động sản xuất, cơ sở thu gom vào bao và tận dụng ủ làm phân bón cho cây trồng.

Khu vực sản xuất, chế biến cách hộ dân có đơn kiến nghị khoảng 5m.

Hộ được phòng Tài chính Kế hoạch huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 40M80001907 đăng ký lần đầu ngày 18/4/2015, đăng ký thay đổi lần 1 ngày 11/6/2015; được Chi cục Quản lý Chất lượng nông sản cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm ngày 14/3/2023.

Đã thực hiện nghĩa vụ nộp phí bảo vệ môi trường về nước thải công nghiệp theo quy định.

Tại thời điểm đoàn kiểm tra, cơ sở không hoạt động.

*(Có một số hình ảnh kèm theo)*

Qua làm việc Hộ ông Ti vẫn biết trong quá trình sản xuất có ảnh hưởng đến các hộ liền kề, hộ cũng đã có kế hoạch di dời hoạt động đến vị trí khác phù hợp hơn, tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị các hồ sơ pháp lý liên quan đến vị trí mới đang gặp khó khăn nên chưa hoàn thành. Cơ sở sẽ di dời đến vị trí mới sau khi hoàn thành các thủ tục liên quan. Chậm nhất khoảng tháng 6/2024.

Trong quá trình chờ di dời đến vị trí mới, cơ sở mong muốn vẫn được tiếp tục hoạt động sản xuất cơm cháy và cam kết thực hiện các biện pháp xử lý chất thải để hạn chế đến mức thấp nhất nhiễm môi trường.

### 3. Yêu cầu khắc phục và giám sát:

Phòng Tài nguyên và Môi trường đã yêu cầu hộ ông Trần Văn Ti có biện pháp để xử lý khí thải, bụi, nước thải,... phát sinh tại cơ sở đảm bảo theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Nếu trong quá trình hoạt động, hộ gây ô nhiễm môi trường thì sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật, đồng thời đề nghị UBND thị trấn tiếp tục kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ sở, nếu phát hiện vi phạm thì xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Tài nguyên và Môi trường phản hồi đến Cổng thông tin điện tử huyện được biết và trả lời cho công dân./.

#### ***Nơi nhận:***

- Như trên;
- UBND huyện;
- UBND TT.Krông Kmar;
- Hộ có đơn kiến nghị và hộ bị kiến nghị;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT, MT.

**TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Văn Tâm**

**MỘT SỐ HÌNH ẢNH GHI NHẬN TẠI HỘ ÔNG TRẦN VĂN TI**





●○ REDMI NOTE 8  
∞ AI QUAD CAMERA